



รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจั้ดบริการสาธารณสุข
ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ปี พ.ศ. 2560

งานแผนและงบประมาณ
สิงหาคม 2561

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ) ได้พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ อปท. พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของ อปท. มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้ง อปท. สามารถนำข้อมูลจากการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรของ อปท. ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นไป

ในการนี้ สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ทางระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้การนำส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนให้การประมวลผลข้อมูลและรายงานผลการประเมิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่ อปท. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ และการเรียก ดูรายงานผลการประเมินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
ความเป็นมา.....	1
ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง.....	2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.....	3
แบบสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณสุข.....	4

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ 1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 2) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และอปท. รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) จำนวนมากกว่า 7,800 แห่ง โดย สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ดำเนินการให้มีการจัดประเมินตนเองของ อปท. ในเรื่องภารกิจที่ถ่ายโอนพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัด แล้วให้ อปท. รวบรวมข้อมูลและจัดส่งมาที่ สำนักงาน ก.ก.ถ. ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมาก

สำนักงาน ก.ก.ถ. จึงได้พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำระบบการนำข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการรายงานผลข้อมูล สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. แบบออนไลน์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ทั่วประเทศ และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนกำหนด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลดำเนินการตาม ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 2 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 และแบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบ ประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 442 ตัวชี้วัด ไปใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้วัด สำหรับใช้ประเมินเทศบาล ในปี พ.ศ.2561 จำนวน 215 ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ดำเนินการโดยกำหนดให้เทศบาล ใช้กลไกของคณะผู้บริหารเทศบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับรองผลการประเมิน โดยมีขั้นตอน และวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โดยให้ผู้บริหารของเทศบาล หรือผู้ทำหน้าที่รักษาการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตาม ภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้าน เพื่อรับผิดชอบในการประสานงานและรวบรวมข้อมูล
- 2) ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล โดยให้คณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลที่ กำหนด
- 3) เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผู้บริหารของเทศบาลทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลตามเกณฑ์ชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล
- 4) ส่งผลการประเมินให้ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารเทศบาล ได้รับรองผลการประเมินแล้วจัดส่งผลการ ประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th ตามวิธีการที่ กำหนด
- 5) นำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตามแบบรวบรวมข้อมูล ภายหลังจากจัดส่งผลการ ประเมินตนเองให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
- 6) แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ เพื่อประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล หรืออื่นๆ ตามสมควรเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง จากเทศบาล ทั้งประเทศ ผ่านทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเทศบาล จะได้ดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล รายงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณา และเทศบาลสามารถเรียกดูสรุปผลการประเมินตนเองได้จาก www.odloc.go.th ตามวิธีการที่กำหนด เพื่อเทศบาลนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการ สาธารณะและการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต่อไป

รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



คำสั่งเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ที่ ๖๒๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ เศรษฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการประเมินตนเองของเทศบาล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑. องค์ประกอบ

๑.๑ จ.ส.ต.จิววัฒน์ ไสภณ	นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ	ประธานกรรมการ	
๑.๒ นายจรูญ ชูเจริญ	ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	กรรมการ	
๑.๓ นายเดชา ช่วยบำรุง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๑.๔ นายนคร สุขเจริญ	จพง.สาธารณสุข		
	รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข	กรรมการ	
๑.๕ นายประพันธ์ ไชยพูล	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ	
๑.๖ นายรัตนชัย ไสภณ	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ	
๑.๗ นายเสรี วรภาวิโรจน์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ	
๑.๘ นางสาวสุจิตรา แก้วทนต์	ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์	กรรมการ	
๑.๙ นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ	
		และเลขานุการ	
๑.๑๐ นางสุพัตรา ชูโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ	
		และผู้ช่วยเลขานุการ	

๒. อำนาจและหน้าที่

- ๒.๑ จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
- ๒.๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล

/๒.๓ จัดส่งข้อมูล...

-๒-

๒.๓ จัดส่งข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามแบบติดตามประเมินผลให้สำนักงาน

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


๒.๔ รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดให้สภาเทศบาล และประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบ

๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จ.ส.ต. 
(จิววัฒน์ ไสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

สรุปผลประเมินการให้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบล พะโต๊ะ

บริการสาธารณะ	เกณฑ์ชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	กรอบการประเมิน (1)	การให้บริการ สาธารณะ (2)	(2) เทียบ กับ (1) %	ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน						
ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำ						
ระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	1.ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	75	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	2.ร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	85	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ระยะทางของถนนลูกรังที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	3.ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	4.ร้อยละของระยะทางของถนนดิน/หินคลุกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	5.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	90	5	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	6.ร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	90	3	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่	7.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ที่ได้รับการ	85	1.5	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ

ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ	บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ					พ.ศ
ระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	8.ร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาด	85	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร ปอน้ำ และแหล่งน้ำ						
จำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	9.ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	85	9	9	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
จำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ	10.ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	11.ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	80	2	2	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
จำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ	12.ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ	95	3	3	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
จำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	13.ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	90	8	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการ ทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างปกติ	14.ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใ้ งานได้อย่างปกติ	95	8	8	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
จำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของ ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	15.ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ เทศบาล จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความ ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ	80	1	1	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
ภารกิจที่ 3 ระบบประปา						
กำลังการผลิตของระบบน้ำประปาของ เทศบาล (ลบ.ม. ต่อวัน)	16.ร้อยละของปริมาณน้ำประปาของ เทศบาล ที่ ผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของภาค ครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมกัน	90	240	240	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
ขนาดของพื้นที่ที่มีบริการน้ำประปาของ เทศบาล	17.ร้อยละของขนาดพื้นที่การให้บริการน้ำประปา ของ เทศบาล เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีความ ต้องการใช้น้ำประปาทั้งหมดในเขต เทศบาล	90	2.5	2.5	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
จำนวนของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ปกติ	18.ร้อยละของระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบาลที่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใ้ งานได้ปกติ โดยมีคุณภาพน้ำอยู่ในค่ามาตรฐาน และเกณฑ์ที่กำหนด	90	2	2	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
ภารกิจที่ 4 สะพาน						
จำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ปกติ	19.ร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใ้ งานได้ปกติ	100	5	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

จำนวนสะพานไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	20. ร้อยละของจำนวนสะพานไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	100	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ						
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	21. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	95	50	150	300	ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	22. ร้อยละของจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก เทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	95	5	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
จำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	23. ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	95	12	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
จำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	24. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	85	4	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
จำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	25. ร้อยละของจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ	80	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
จำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนา	26. ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนา	90	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

ปีงบประมาณ	ในปีงบประมาณ					
ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่ง						
จำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	27.ร้อยละของจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	28.ร้อยละของจำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	29.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแล บำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พิกัดโดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	30.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการแก้ไข ปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่(ภารกิจเสริม)	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง						
	31.จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	32.จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหา เกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้	33.ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่	95	7	7	100	ผ่านค่าเป้าหมาย

ก่อสร้างได้จาก เทศบาล ระหว่างปีได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เทศบาล ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลา กำหนด						ขั้นต่ำ
จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก เทศบาล ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด	34. ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการดัดแปลง หรือปรับปรุงอาคารที่ เทศบาล ออกให้ระหว่างปี ได้ตามระยะเวลากำหนด	95	0	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับ การแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี	35. ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการ ใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ต่อปี	90	0	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ใน รอบปี	36. ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก เทศบาล ในรอบปี	95	0	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
	37. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ จัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะ หรือที่โล่ง	2	2	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลที่ มีให้ประชากร	38. ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร	21	21	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดใน เขต เทศบาล ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	39. ร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยง ภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด	95	0	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
	40. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ใน ชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ่อมหนีไฟ ภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น	2	2	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	41. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน	2	2	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ

	รอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร					ในปีงบประมาณ พ.ศ
	42.จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดยเทศบาล	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	43.ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี(ภารกิจเสริม)	3200	3200	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	44.จำนวนโครงการของเทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ

ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงานจากเทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้โดยเทศบาล	45.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากเทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่	2	785	100	12.74	ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาล	46.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีทั้งหมดในพื้นที่	2	785	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	47.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปี 2560	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจากเทศบาล	48.ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจากเทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรี	2	785	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ

	ทั้งหมดในพื้นที่					พ.ศ
	49.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ						
	50.จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ เทศบาล ดำเนินการ	1	1	9	900	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ จาก เทศบาล	51.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้าน สุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ ทั้งหมดในพื้นที่	30	229	203	88.65	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
	52.จำนวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหา ด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล ได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติด เตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล	53.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือ ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน สุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่	75	4	5	125	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	54.ร้อยละของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ที่ได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเมื่อเทียบกับ ผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	70	229	203	88.65	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
	55.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุ	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	56.จำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วย	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย

	บริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ					
	57.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน แก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือ ชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 2560	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม ที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน	58.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุ ทั้งหมดในเขต เทศบาล	30	229	80	34.93	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
	59.จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน แก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่ม รายได้เสริม	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือ สร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุน แก่กลุ่มผู้สูงอายุ	60.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึก อาชีพที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุ ทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐานยากจน ไม่มีคน ดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ	30	229	40	17.47	การพัฒนาใน อนาคต
	61.จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ เทศบาล (ภารกิจเสริม)	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	62.จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจ เสริม)	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ						
	63.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล	1	1	2	200	ผ่านค่าเป้าหมาย

	เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้ พิการ					ขั้นต่ำ
จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือ ฟื้นฟูจาก เทศบาล	64.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	80	34	34	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
	65.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม รายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	66.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ	20	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการ ตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	67.ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	50	34	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550	68.ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	100	34	34	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	69.ร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	90	7	1	14.29	การพัฒนาใน อนาคต
	70.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการใน ชุมชน	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย

จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	71.สัดส่วนจำนวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก เทศบาล ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการ จำนวน 1 คน	7	7	7	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด						
	72.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	73.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	90	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	74.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	75.ร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ	20	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	76.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัด เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	77.ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	85	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

	ต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่					
	78.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุน จาก เทศบาล	79.สัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน จำนวน 1 คน	10	10	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	80.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชน อย่างปกติสุข	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจาก เทศบาล	81.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่	70	3	3	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน						
	82.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	1	1	2	200	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
	83.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็ก อายุ 0-5 ปี	1	1	2	200	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
	84.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการใน โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	1	1	2	200	ผ่านค่าเป้าหมาย ชั้นต่ำ
	85.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ	50	1556	1556	100	ผ่านค่าเป้าหมาย

	บริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม ฝ้าระวัง ป้องกันโรคประจำถิ่นต่อประชากรทั้งหมด					ขั้นต่ำ
	86.จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	10	10	4	40	การพัฒนาในอนาคต
	87.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีที่เข้ารับการอบรมจาก เทศบาล	88.ร้อยละของแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับความรู้และคำแนะนำเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดในชุมชน	65	4	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	89.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	90.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำแนะนำหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	91.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุขภาพกายใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	92.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสุขภาพภัคาร้านอาหารหรือสถาน	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย

	ประกอบกิจการอาหารในพื้นที่ (ภารกิจเสริม)					
ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน						
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	93.ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95	1	1	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
	94.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	95.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	96.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	97.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย เทศบาล	98.ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่	20	557	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	99.จำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดย เทศบาล (ภารกิจเสริม)	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

	100. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย จากเทศบาล (ภารกิจเสริม)	10	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย						
ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ						
	101. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ เทศบาล	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
	102. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล	100	100	99	99	การพัฒนาใน อนาคต
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ที่ ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	103. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	100	99	99	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ที่ ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบถ้วน	104. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง โภชนาการครบถ้วน	100	99	99	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	105. จำนวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	106. จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล	150	150	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ที่ ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	107. ร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบถ้วน	108. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง โภชนาการครบถ้วน	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

	109.จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	110.จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล	300	300	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	111.ร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	112.ร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล	113.จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของเทศบาล	114.จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ เทศบาล	200	200	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ เทศบาล (กรอกข้อมูลเฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง)	115.จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเทศบาล(กรอกข้อมูลเฉพาะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง)	116.จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ เทศบาล	200	200	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	117.จำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	118.จำนวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของเทศบาล	100	100	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล	119.ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบต่อเด็กด้อย	50	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

	โอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่					
จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจน ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก เทศบาล	120. ร้อยละจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน จาก เทศบาล	60	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
จำนวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียน สังกัด เทศบาล	121. ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบกับจำนวนเด็กพิเศษทั้งหมดใน พื้นที่	30	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	122. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพใน โรงเรียนสังกัด เทศบาล	2	2	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	123. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	124. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะ คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	2	2	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	125. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	3	3	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	126. จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ใน การส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือ เด็กชายขอบ	2	2	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ						
	127. จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบลที่	8	8	1	12.5	การพัฒนาใน

	เทศบาล ให้การสนับสนุน					อนาคต
	128.จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มีได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดยเทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	129.จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	130.จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	131.จำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ(ภารกิจเสริม)	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
ด้านที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว						
ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
	132.ร้อยละของจำนวนรถดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	100	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	133.จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี	4	4	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

	134. ร้อยละของการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	100	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	135. จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2560	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	136. ร้อยละของจำนวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที่	1.5	1556	50	3.21	ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
	137. จำนวนครั้งต่อปีที่ เทศบาล ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน	6	6	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	138. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	2	2	2	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชน						
	139. จำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชน แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ	2	2	1	50	การพัฒนาในอนาคต
	140. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
	141. จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

	ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507						ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	142.จำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต หอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507	1	1	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	143.จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	1	1	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	144.จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการ จัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการ ร้องเรียน	1	1	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้ง							
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับ ฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ ดำเนินการ	145.ร้อยละของของจำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อ ชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูล เผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของ ประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ ต่อจำนวน โครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชนทั้งหมด	80	0	-	-		ไม่มีบริการ สาธารณะ
	146.จำนวนครั้งที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/ เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/ หมู่บ้าน	5	5	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	147.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล	1	1	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ

	เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง					ในปีงบประมาณ พ.ศ
	148.จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	149.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด						
	150.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องถิ่น	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	151.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน	3	3	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	152.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	153.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยามประจำหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตา	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

สลิปประวัติ						
154. ร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริม)	75	6	4	66.67	การพัฒนาในอนาคต	
155. จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ	
156. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ	
157. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภครหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ	
158. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV(ภารกิจเสริม)	50	6.66	0.2256	3.39	การพัฒนาในอนาคต	
159. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV(ภารกิจเสริม)	80	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
160. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริม)	80	0.2256	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ	

ด้านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

	161.จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ การสนับสนุนจาก เทศบาล	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	162.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย เทศบาล	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
	163.จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย เทศบาล	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
	164.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ เทศบาล	165.ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ เทศบาล เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่	40	386	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	166.จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูลคำปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	300	300	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	167.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	168.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่ม	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ

	เกษตรกร					พ.ศ
	169.จำนวนโครงการของเทศบาล ส่งเสริมการทำ การเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรกรอินทรีย์	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์	170.ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการ ของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบ พอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์ ต่อ เกษตรกรทั้งหมด	20	386	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	171.จำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตร หรือที่ดินทำกินโดยเทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปรับ สภาพให้ปกติ	172.ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อพื้นที่ เสื่อมโทรมทั้งหมด	10	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	173.จำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	174.จำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนาบาล ของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	175.จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ
	176.จำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์ การเรียนรู้ทางการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	177.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย

	178.จำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน(ภารกิจเสริม)	2	2	1	50	การพัฒนาในอนาคต
	179.จำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ เทศบาล จัดทำขึ้น หรือ ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริม)	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	180.จำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของเทศบาล ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริม)	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	181.จำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือ พัฒนาขึ้นโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
ด้านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
ภารกิจที่ 21 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดเก็บ	182.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดยเทศบาล	90	2.5	2.5	100	ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
ปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	183.ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	95	2.5	1.5	60	การพัฒนาในอนาคต
ปริมาณขยะติดเชื้อที่ เทศบาล ดำเนินการจัดเก็บ	184.ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดยเทศบาล	90	0.03	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
ปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	185.ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	90	0.03	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ

						พ.ศ
	186.จำนวนโครงการ/แผนงานของ เทศบาล ใน การจัดการขยะตกค้างในชุมชน	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	187.จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำ น้ำสาธารณะและชายฝั่ง	6	6	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	188.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรม หรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาในที่ โถ่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจาก การเผาในที่โถ่ง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โถ่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โถ่ง	189.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือ รณรงค์จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โถ่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการ เผาในที่โถ่ง	50	659	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	190.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หรือการเผา ในที่โถ่ง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	191.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการ จัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำ เน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ	2	2	2	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	192.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด เชื้อหรือปัญหาดังกล่าว	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน	193. ร้อยละของจำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน	85	2	2	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
	194. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่	2	2	2	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	195. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
	196. จำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟฟ้าในพื้นที่	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)	197. ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริม)	50	0.005	0.005	100	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
	198. จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	199. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

ภารกิจที่ 22 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
	200.จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริม การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูก จิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	3	3	2	66.67	การพัฒนาใน อนาคต
	201.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	202.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	203.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่น ใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
	204.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจใน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	3	1	33.33	การพัฒนาใน อนาคต
	205.จำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการ อนุรักษ์ดูแลจาก เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	206.จำนวนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นที่รับการ ดูแลจาก เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
	207.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

	ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า					ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	208.จำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และ ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	3	3	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	209.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อสมศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือ ศาสนสถานในพื้นที่ เทศบาล	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.